

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện về việc triển khai khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã chủ trì hội nghị triển khai khu cách ly tập trung đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự buổi làm việc gồm các đồng chí lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa huyện và Chủ tịch UBND Thị Trấn Triệu Sơn .

Nội dung buổi làm việc: những việc cần làm ngay để đưa khu cách ly y tế tập trung của huyện vào hoạt động

Sau khi nghe nội dung triển khai và các ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị tham gia, đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo huyện kết luận:

Trong những ngày qua, Ban chỉ huy quân sự đã phối hợp với ngành y tế, UBND Thị Trấn Triệu Sơn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu cách ly y tế tập trung của huyện.

Tuy nhiên, để khu cách ly y tế tập trung có thể vận hành được và sẵn sàng đón các công dân vào cách ly các đơn vị cần triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. UBND Thị Trấn Triệu Sơn huy động đoàn thanh niên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổng vệ sinh môi trường xung quanh khu vực cách ly; Tuyên truyền cho nhân dân biết việc chuyển Trạm Y tế Minh Dân về Trạm Y tế Thị Trấn Triệu Sơn để nhân dân thuận tiện trong việc khám chữa bệnh và sử dụng các dịch vụ y tế; phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự trong việc xử lý rác thải sinh hoạt tại khu cách ly; phối hợp với Công an huyện đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly.

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: kiểm tra để bổ sung phần còn thiếu của cơ sở vật chất. Yêu cầu bố trí đủ biển phòng, biển báo, tư trang cá nhân cho 30 người cách ly. Phối hợp với TTYT huyện bố trí các phân khu trong khu cách ly đảm bảo theo quy định tại hướng dẫn số 600/CV-BCĐ ngày 15/3/2020 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh.

Chịu trách nhiệm chỉ huy toàn diện tại khu cách ly; đảm bảo công tác hậu cần và vệ sinh hàng ngày tại khu cách ly.

3. Phòng Y tế tham mưu ban hành quyết định điều động cán bộ vận hành khu cách ly y tế tập trung trong đó chỉ huy vòng ngoài là thủ trưởng các cơ quan đơn vị: Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện

Đa khoa huyện, Chủ tịch UBND Thị Trấn Triệu Sơn; số thường trực trong khu cách ly là 09 người và tùy theo tình hình số người cách ly để huy động thêm lực lượng khi cần thiết.

4. Trung tâm Y tế huyện

Phun hóa chất tiêu độc khử trùng trước, trong và sau khi khu vực cách ly hoạt động; chuẩn bị đầy đủ sổ ghi chép, biểu mẫu, tranh tuyên truyền, tờ rơi để sử dụng tại nơi cách ly.

Tham mưu cho UBND huyện phương án tiếp nhận và cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung; phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện bố trí tổ công tác y tế tham gia tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ cách ly, chăm sóc sức khỏe công dân trong khu vực cách ly.

Bố trí trang thiết bị y tế, bảo hộ (quần áo bảo hộ, kính, khẩu trang, ủng, nước súc họng, dung dịch sát khuẩn tay...v.v), hóa chất và máy phun khử khuẩn, xử lý tiêu độc khử trùng cho các hoạt động tại cơ sở cách ly (xe ra vào khu cách ly, túi vật dụng cá nhân, túi rác thải trước khi chở đi, xe đẩy rác sau khi sử dụng...).

5. Bệnh viện Đa khoa huyện

Phối hợp với TTYT huyện bố trí nhân lực tham gia tổ công tác y tế; bố trí nhân lực phương tiện, xăng xe đón người về khu cách ly và đưa người nghi ngờ mắc COVID-19 từ khu cách ly đến cơ sở điều trị. Chuẩn bị 01 tủ thuốc gồm các loại thuốc cấp cứu, thuốc điều trị các bệnh thông thường và trang bị thiết yếu (ống nghe, máy đo huyết áp, nẹp...) tại khu vực cách ly.

Chịu trách nhiệm xử lý rác thải y tế tại khu cách ly.

6. Công an huyện

Cử lực lượng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình vận chuyển, tiếp nhận và cách ly công dân.


Cung cấp thông tin về công dân Việt nam và người nước ngoài về từ các quốc gia có dịch hoặc từ các vùng dịch cho Ban chỉ đạo huyện.

Bố trí phương tiện, con người sẵn sàng đón người được chỉ định phải cách ly tập trung về cơ sở cách ly của huyện khi có số lượng lớn.

Văn phòng UBND huyện thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện để các ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Các phòng ban đơn vị liên quan (th/h);
- UBND Thị Trấn Triệu Sơn (th/h);
- Lưu: VT, YT.

TL. CHỦ TỊCH
CHỖ VÀNG PHÒNG

Nguyễn Trung Thành